

V/v báo cáo thực hiện Nghị định
47/2021/NĐ-CP.

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về việc quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp. Trong đó, theo Điều 20 của Nghị định có yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin doanh nghiệp, trong đó bao gồm kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội. Căn cứ theo nội dung tại Biểu số 4, Phụ lục VI của Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định các nội dung cần công bố về các chỉ tiêu nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) liên quan đến công ích, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2021 các hoạt động có tính công ích và trách nhiệm xã hội như sau:

1. Các hoạt động có tính công ích:

1.1. Đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo

Công tác đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi tiếp tục được Tập đoàn quan tâm thực hiện. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, các đơn vị đã chủ động thu xếp các nguồn vốn (vốn vay thương mại, vốn tự có) với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng để cấp điện cho gần 15.000 hộ dân chưa có điện tại địa bàn khó khăn thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên, Nghệ An, Cà Mau...

Về cấp điện hải đảo: sau khi tiếp nhận quản lý vận hành và bán điện cho các huyện đảo, xã đảo, trong năm 2021, EVN và các TCTĐL tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp điện tại các huyện đảo, xã đảo đáp ứng nhu cầu điện phục vụ đời sống của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Tính đến cuối năm 2021, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,65%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,45%.

1.2. Tách bạch chi phí hoạt động công ích

Kết quả tách bạch chi phí sản xuất kinh doanh điện và hoạt động công ích của các TCTĐL tại các địa bàn công ích năm 2021 (đã bao gồm 02 đợt hỗ trợ

giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19) như sau:

STT	Tên đơn vị	Số lượng xã đăng ký công ích	Doanh thu	Chi phí công ích					Tổng chi phí phân phối toàn TCTDL	CL doanh thu-chi phí công ích
				Chi phí mua điện (phần công ích)	Chi phí phân phối (phần công ích)	Tổng chi phí công ích	Sản lượng điện thương phẩm địa bàn công ích	Chi phí bình quân/kWh		
		xã	tr.đồng	tr.đồng	tr.đồng	tr.đồng	tr.kWh	đồng/kWh	tr.đồng	tr.đồng
1	2	3	4	5	6	(7)=(5)+(6)	8	(9) = (7)/(8)	10	(11)=(4)-(7)
1	EVNNPC	3.013	18.019.139	15.606.751	10.060.507	25.667.259	9.918	2.588	38.980.227	-7.648.119
2	EVNCPC	656	4.314.761	2.666.245	3.787.052	6.453.297	2.355	2.741	6.967.980	-2.138.536
3	EVNSPC	370	5.658.330	4.721.278	1.342.384	6.063.662	3.170	1.913	12.844.616	-405.331
4	Tổng cộng	4.039	27.992.230	22.994.275	15.189.943	38.184.217	15.443	2.473	58.792.824	-10.191.987

2. Trách nhiệm xã hội:

2.1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:

Trong năm 2021, EVN đã triển khai công tác bảo vệ môi trường (BVMT) một cách thực chất, nghiêm túc, quyết liệt, gắn với việc phát triển bền vững, lâu dài, đảm bảo xuyên suốt từ quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của EVN. Trong đó một số kết quả chính về BVMT đã đạt được như sau:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến BVMT đối với các dự án đầu tư nguồn điện và lưới điện. Tất cả các dự án đầu tư mới của EVN đều thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) một cách kỹ lưỡng, khách quan bởi các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và đồng thời các ĐTM đều được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi bắt đầu triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện ĐTM, EVN và đơn vị tư vấn đều thực hiện tham vấn cộng đồng về các vấn đề môi trường - xã hội khi xây dựng và vận hành dự án. Các ý kiến của cộng đồng đóng góp được tích hợp vào kế hoạch thực hiện tổng thể của dự án. Đồng thời, Kế hoạch BVMT các dự án đều được công khai niêm yết với chính quyền, cộng đồng địa phương khu vực xây dựng dự án để chính quyền và người dân địa phương cùng giám sát dự án về khía cạnh BVMT.
- Các dự án thủy điện, nhiệt điện thuộc đối tượng cấp phép tài nguyên nước, xác nhận hoàn thành công trình BVMT cũng đều được thực hiện theo tiến độ dự án, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về BVMT. Đến nay, toàn bộ các dự án nguồn điện của EVN đều đã được cấp đầy đủ Giấy phép tài nguyên nước và xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định.
- Duy trì và thực hiện tuân thủ các quy định trong “Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Từng bước hệ thống hóa trong công tác quản lý môi trường tại các nhà máy điện, trong năm 2021 các nhà máy nhiệt điện của EVN đều đã hoàn thành việc xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống ISO 14001. Ngoài ra, các Ban quản lý dự án điện trực thuộc

Tập đoàn đã đưa hệ thống ISO 14001:2015 tích hợp cùng hệ thống ISO 9001:2015 trong công tác quản lý chất lượng và môi trường.

- EVN và các đơn vị đã đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ phần mềm vào công tác quản lý và BVMT thông qua các module giám sát của Hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS) của Tập đoàn. Thông qua module giám sát phát thải, EVN có thể nhận biết các vấn đề môi trường của các nhà máy một cách chính xác, cũng như kịp thời có hướng dẫn xử lý phù hợp trong trường hợp số liệu bất thường. Ngoài ra, một số nhà máy đang thực hiện lắp đặt bổ sung các thiết bị quan trắc giám sát tự động đáp ứng theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Trong năm 2021, EVN đã xây dựng mẫu và ban hành hướng dẫn công bố số liệu phát thải, thông tin về thông số môi trường trên Bảng điện tử, Website của đơn vị.
- Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng, trong năm 2021, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm và triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng tỷ lệ tiêu thụ xử lý tro xỉ của các NMNĐ thuộc EVN đạt 93,7%, tăng 10,7% so với năm 2020. Duy trì và áp dụng các giải pháp “sáng tạo” như trồng cỏ, hàng rào cây xanh trên bãi xỉ và khu vực kho than giúp ngăn chặn phát tán bụi ra môi trường xung quanh.
- Trong năm 2021 cũng là năm bản lề trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực (ngày 01/01/2022), EVN đã tổ chức góp ý các dự thảo Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn quy định dưới Luật BVMT 2020 nhằm tháo gỡ và tránh các vướng mắc, khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường của ngành điện trong tương lai.
- Việc tuyên truyền trong công tác BVMT của EVN và tại các đơn vị đã có những cách tiếp cận mới. Ngoài việc truyền thông trên các phương tiện báo chí truyền thống, EVN và các đơn vị đã chú trọng truyền thông về vấn đề BVMT trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube...; Chủ động sản xuất clip, phóng sự có nội dung về công tác BVMT tại các nhà máy điện, các công trình thi công. Nhiều đơn vị đã triển khai tốt việc “Công khai, minh bạch, cùng cộng đồng người dân kiểm tra, giám sát việc BVMT của nhà máy”, các hình thức tuyên truyền đa dạng tiếp cận người dân địa phương, chủ động mời các cơ quan nhà nước, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và người dân đến tham quan, báo cáo về công tác BVMT. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện đều đã lắp đặt bảng điện tử trước cổng nhà máy để công khai số liệu quan trắc tự động khí thải, nước thải cho cộng đồng dân cư khu vực xung quanh theo dõi, giám sát các thông số môi trường.
- Ngoài việc đầu tư cho công trình BVMT giai đoạn thực hiện dự án, EVN và các đơn vị thành viên đều bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác BVMT để thực hiện giám sát môi trường nguồn thải, giám sát môi trường

xung quanh, thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại... trong suốt giai đoạn vận hành nhà máy. Tất cả các đơn vị thuộc EVN đều thực hiện việc kê khai, nộp và đóng đầy đủ các loại thuế bảo vệ môi trường, phí khai thác sử dụng tài nguyên nước và phí BVMT đối với nước thải theo đúng quy định nhà nước.

- Trong năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-2019, nhằm duy trì việc đào tạo, tập huấn công tác quản lý và BVMT, EVN và các Tổng công ty đã thực hiện nhiều hình thức đào tạo như trực tuyến, trực tiếp và kết hợp với số lượt người được tập huấn lên đến hơn 1.500 lượt cán bộ tham gia.
- Báo cáo thường niên của Tập đoàn (gửi các đối tác trong nước và quốc tế) đều công khai các quan điểm, hoạt động BVMT đảm bảo hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

2.2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

a. Chương trình an sinh xã hội:

Bên cạnh việc thực hiện miễn, giảm giá điện để góp phần giảm bớt khó khăn cho tổ chức, cá nhân do tác động của dịch COVID-19, EVN và các đơn vị còn có nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho nhiều địa phương và các cơ sở y tế, trong đó Tập đoàn và các đơn vị đã ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch với tổng số tiền là 575 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 400 tỷ đồng, ủng hộ nhiều địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tài trợ, ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế cấp bách, hệ thống cung cấp oxy cho nhiều bệnh viện của các tỉnh/thành phố phía Nam.

Đồng thời, EVN và các đơn vị còn tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa một số trường học ở nhiều địa phương với tổng giá trị khoảng 65 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà ở cho người nghèo ở nhiều địa phương. Thực hiện tốt việc hỗ trợ chăm sóc, phụng dưỡng 120 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời còn tích cực tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội khác, góp phần cùng chính quyền các cấp giảm bớt khó khăn về nhiều mặt cho bà con nhân dân ở các địa phương.

+ Tổ chức Tháng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề: “ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19”, điển hình là các hoạt động: sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Hỗ trợ đảm bảo cung cấp điện và các hoạt động khác cho các trạm y tế lưu động phục vụ phòng, chống dịch ở một số địa phương. Tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19 ở các địa phương, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch COVID-19, đặc biệt là tại TP. HCM và các tỉnh, thành phố có nhiều ca nhiễm, ...

+ Thực hiện thành công chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII trong các đơn vị của Tập đoàn với hơn 9.700 đơn vị máu đã thu nhận được và chuyển cho Viện Huyết học truyền máu TW.

+ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, thăm hỏi, động viên kịp thời NLD trong những hoàn cảnh, điều kiện khó khăn. Trong đó: hỗ trợ, thăm hỏi CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, gặp thiên tai, tai nạn rủi ro, gia đình chính sách,... cho 675 lượt người, với số tiền là 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 12 Nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động, với số tiền là 0,69 tỷ đồng.

b. Trách nhiệm với người lao động trong doanh nghiệp:

- Về tiền lương và thu nhập:

Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương của người lao động: Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng EVN đã đảm bảo công việc làm cũng như thu nhập ổn định cho người lao động.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các hoạt động xã hội cho người lao động được Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện đầy đủ.

Về chi trả lương: EVN và các đơn vị đều xây dựng đầy đủ và thực hiện đúng với Quy định trả lương cho người lao động theo nguyên tắc năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc nên khuyến khích người lao động làm việc trách nhiệm, hiệu quả.

EVN và các đơn vị luôn đảm bảo trả lương kịp thời theo các quy chế hiện hành, người lao động được chi trả đầy đủ lương và các khoản phụ cấp theo đúng chế độ; chi trả đúng và đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Đối với người lao động thôi việc: EVN và các đơn vị đều thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động.

- Về chế độ, chính sách cho người lao động:

+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN: Các đơn vị thuộc EVN luôn thực hiện đúng các quy định về trích lập BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, EVN đã giải quyết thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN như chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản... cho người lao động.

+ Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động đều đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn. Người làm việc theo giờ

hành chính không quá 8 giờ trong một ngày, 40 giờ trong một tuần; người làm việc theo ca không quá 40 giờ trong một tuần.

+ Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các hoạt động xã hội cho người lao động được Tập đoàn và các đơn vị được quan tâm thực hiện đầy đủ.

+ Trong năm 2021, Tập đoàn đã hoàn thành các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích người lao động như:

- EVN đã ban hành Quy định số 434/QĐ-EVN ngày 06/4/2021 ban hành Quy định về công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe cho CBCNV tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Quyết định số 479/QĐ-EVN ngày 12/4/2021 ban hành Quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Xây dựng và ban hành Thỏa ước lao động tập thể để thực hiện trong Công ty mẹ (Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực từ 01/11/2021) theo đó dành nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động;
- Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đối thoại giữa TGD và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Công đoàn ĐLVN;
- EVNEIC (để thực hiện);
- Ban TT, KH, KHCN&MT, TC&NS, TCKT;
- Lưu: VT, KD.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Võ Quang Lâm